

CHUYỆN CHƯA KỂ của “GƯƠNG MẶT VÀNG” Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ



HÀ KIỀU LINH (SINH NĂM 2002), LÀ CỰU SINH VIÊN NGÀNH KINH TẾ - TÀI CHÍNH, KHOA ĐÀO TẠO VÀ BỒI DƯỠNG NGOẠI NGỮ, TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI. CÔ BẠN XINH ĐẸP VÀ TÀI GIỎ KHÔNG CHỈ TỐT NGHIỆP CÙNG TẤM BẰNG XUẤT SẮC VỚI THÀNH TÍCH HỌC TẬP ĐÁNG NGƯỠNG MỘ, MÀ KIỀU LINH CÒN LÀ “GƯƠNG MẶT VÀNG” QUEN THUỘC TRONG CÁC HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ NÓI RIÊNG VÀ ĐOÀN THANH NIÊN - HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM NÓI CHUNG. SAU HÀNH TRÌNH Ở ULIS, LINH ĐANG TIẾP TỤC THEO ĐUỔI ƯỚC MƠ TUỔI TRẺ TẠI TRUNG TÂM HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN SINH VIÊN VIỆT NAM - ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM.

📍HOÀNG ANH

Trong Lễ trao bằng và tốt nghiệp của sinh viên SNHU Khóa QH.2020 vào đợt tháng 10/2024, Hà Kiều Linh đã tốt nghiệp với tấm bằng Xuất sắc trên tay cùng GPA 3.72 toàn khóa. Đồng thời, cô bạn tự hào trở thành sinh viên tiêu biểu và đại diện cho các tân cử nhân phát biểu trong buổi Lễ tốt nghiệp của Khóa QH.2020. Hãy cùng khám phá bí quyết và câu chuyện đằng sau thành tích siêu ấn tượng của cô nàng nhé!

NỖ LỰC LÀ ĐỂ VƯƠN XA HƠN

Với bảng thành tích đã “rinh” về sau bốn năm Đại học tại ULIS, Kiều Linh chia sẻ rằng hành trình để chinh phục những “trái ngọt” đó quả thật không dễ dàng. Cô gái trẻ tâm sự bên cạnh việc phải chăm chỉ học tập trên lớp để đảm bảo kết quả học thuật ổn định, cô cũng nằm trong nhiều ban tổ chức và lãnh đạo, tham gia lên kế hoạch các hoạt động, sự kiện từ lớn tới nhỏ của Đoàn thanh niên, Hội sinh viên Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ. Đặc biệt, khoảng thời gian đó, Kiều Linh cũng phải tham gia một đề tài Nghiên cứu khoa học với mục tiêu giúp các bạn sinh viên vượt qua những khó khăn khi học tập và làm việc nhóm. Việc cân bằng thời gian lúc đó là khó khăn lớn với Kiều Linh, bởi vừa phải dành thời gian để “chăm chút” cho đề tài nghiên cứu mà mình tham gia, vừa phải đảm đương nhiệm vụ của bên Khoa. Vì vậy, áp lực nhân đôi, trách nhiệm cũng tăng gấp bội.



Kiều Linh cho biết: “Đôi khi, mình đã nghĩ đến việc bỏ cuộc. Thế nhưng, khi nhìn lại những “quả ngọt” mà bản thân đã và đang nỗ lực gặt hái, với mong muốn khẳng định năng lực của chính mình, đồng thời cũng nhận được lời động viên của các bạn đồng trang lứa trong Đoàn – Hội, các giảng viên hướng dẫn, dần dần, mình đã vượt qua khó khăn, rào cản của bản thân để từng bước đạt được những thành tích đáng tự hào như ngày hôm nay”. Lời hồi đáp “ngọt ngào” nhất dành nỗ lực không ngừng nghỉ của cô bạn chính là giải Ba nghiên cứu khoa học với đề tài “Nghiên cứu mô hình làm việc nhóm trực tuyến và trực tiếp hiệu quả trong hoạt động đoàn thể, CLB của sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội”.

HÀNH TRÌNH HIỆN THỰC HÓA ƯỚC MƠ

Không chỉ năng nổ đóng góp sức mình cho Đoàn, Hội của Khoa, cô bạn còn tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện của Đoàn, Hội của Trường Đại học Ngoại ngữ, cũng như của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Nhờ những trải nghiệm quý giá, cùng với tình yêu và niềm đam mê được cống hiến hết mình, hiện tại, Kiều Linh đang làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam – Đơn vị sự nghiệp trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam. Khi biết tin bản thân được nhận vào Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, cảm xúc của Kiều Linh gói gọn trong hai từ “vui mừng” và “tự hào”. Tinh thần trách nhiệm với xã hội cùng những mong muốn được hỗ trợ, đóng góp vào sự phát triển của thế hệ sinh viên Việt Nam chính là động lực thôi thúc cô nữ sinh gắn bó với công việc này. “Hành trình đến với công việc này bắt nguồn từ tình yêu và niềm đam mê sâu sắc mà bản thân dành cho công tác Đoàn Hội và phong trào sinh viên. Từ lâu, mình đã luôn theo dõi các chương trình mà Trung tâm tổ chức và cảm thấy rất ấn tượng với tính sáng tạo, sự năng động và ý nghĩa mà các chương trình mang lại cho sinh viên. Chính những giá trị đó đã thôi thúc mình mong muốn

trở thành một phần của tổ chức, đóng góp vào sự phát triển của thế hệ sinh viên, và giúp các bạn trẻ xây dựng nên những trải nghiệm đáng nhớ trong thời đại học của mình.” Kiều Linh chia sẻ.

Tuy nhiên, cô bạn cũng cảm thấy vô cùng lo lắng bởi hai từ “trách nhiệm”. Dẫu vậy, với những điều bản thân đã trải qua cùng niềm tự hào khi được đặt chân vào nơi mà mình mơ ước, Kiều Linh luôn cố gắng hết mình để những cố gắng ngày nào không trở nên lãng phí. “Mình cũng có một chút lo lắng vì mình sợ sẽ không đủ năng lực cũng như thời gian để hoàn thành các công việc tại trung tâm. Nhưng khi nghĩ lại những khó khăn vất vả đã từng trải qua khi còn học tập tại ULIS, mình đã gạt nỗi sợ qua một bên để tiếp tục chiến đấu với công việc mới, để những ước mơ ngày đó của mình không trở nên lãng phí.”

Trải qua vài tháng làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ





và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Kiều Linh đã học hỏi thêm nhiều kỹ năng mới cùng những cơ hội được làm quen, tiếp xúc và làm việc với rất nhiều những người anh chị, những người bạn tài giỏi khác. Chính những điều này khiến cô thêm tin yêu những gì mình đã đạt được và luôn tự nhủ với bản thân phải thật nỗ lực hơn nữa trên con đường mà mình đã chọn.

ULIS – NƠI ƯỚM MẮM NHỮNG HẠT GIỐNG PHÁT TRIỂN

Hà Kiều Linh cũng có lời gửi gắm đến mái nhà chung ULIS, cô bày tỏ lòng biết ơn tới ngôi nhà chung ULIS vì đã cho mình một môi trường tuyệt vời để phát triển bản thân trong suốt bốn năm thanh xuân đại học. “Với mình, ULIS không chỉ là một ngôi trường, mà còn là nơi nuôi dưỡng và chấp cánh cho ước mơ, khát vọng của bản thân. ULIS đã trao cho mình cơ hội được phát triển trong môi trường học tập năng động, khuyến khích sự sáng tạo và đổi mới. Cũng tại nơi đây, Linh không chỉ được trau dồi kiến thức chuyên môn mà còn được tham gia vào nhiều hoạt động ngoại khóa, tạo dựng các mối quan hệ và học hỏi từ các thầy cô và bạn bè. Đặc biệt, mình muốn gửi những lời cảm ơn sâu sắc và thân thương nhất tới Khoa Đào tạo và Bồi dưỡng Ngoại ngữ bởi đã mang tới cho mình môi trường giáo dục quốc tế toàn diện. Nơi đây không chỉ giúp Kiều Linh tiếp thu kiến thức mà còn xây dựng nền tảng vững chắc về kỹ năng

nghiên cứu, kỹ năng lãnh đạo và tinh thần trách nhiệm xã hội. Những trải nghiệm này chính là bệ phóng vững chắc để Kiều Linh tiếp tục chạm tới những mục tiêu cao và xa hơn trong tương lai.”

Sau cùng, Kiều Linh mong muốn gửi gắm tới các sinh viên ULIS nói chung và sinh viên đang học tập tại Khoa Đào tạo & Bồi dưỡng Ngoại ngữ thông điệp rằng ngoài việc học trên trường lớp rằng hãy biết nắm bắt và không ngại thử sức với các cơ hội khác nhau để phát triển bản thân, hướng tới những cột mốc đáng nhớ trong suốt thời thanh xuân, bởi: “Thành công không chỉ đến từ việc học tập trong lớp mà còn từ những trải nghiệm ngoài xã hội. Cân bằng giữa học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa là chìa khóa giúp chúng ta phát triển toàn diện. Các bạn cứ mạnh dạn tham gia các hoạt động Đoàn – Hội, câu lạc bộ. Đây không chỉ là cơ hội để học hỏi mà còn là nơi để kết nối và phát triển kỹ năng mềm. Mỗi chúng ta đều có thể trở nên vượt trội, chỉ khi ta dám ước mơ và kiên trì theo đuổi, ta mới có thể vượt lên chính mình, chạm tới những đỉnh cao mà trước đây tưởng chừng như không thể.”

Hà Kiều Linh là minh chứng rõ ràng nhất của tuổi trẻ với tinh thần chăm chỉ, năng động và luôn hướng tới sự nỗ lực mỗi ngày để luôn hoàn thiện bản thân. Hy vọng hành trình học tập và trưởng thành tại Trường Đại học Ngoại ngữ của Kiều Linh sẽ tiếp thêm động lực để mỗi sinh viên trường U luôn cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

